

ชื่อเรื่อง	ปัญหาการจัดทำบัญชีของสถานประกอบการค้าวัสดุก่อสร้าง ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	ดาริชาติ เขาวนชาติ
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.พิสิษฐ์ อารพิพัฒน์
วันที่อนุมัติผลงาน	เมษายน 2551
จำนวนหน้า	132
คำสำคัญ	ปัญหาการจัดทำบัญชี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหาการจัดทำบัญชีของสถานประกอบการค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ สถานประกอบการค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด จำนวน 89 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี หรือพนักงานบัญชีประจำสถานประกอบการ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2551 และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ค่าสถิติ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการจัดทำบัญชี ของสถานประกอบการประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พบมากที่สุด ได้แก่ 1) ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารประกอบการลงบัญชี คือ มีเอกสารประกอบการลงบัญชีแต่ลืมนำมาลงบัญชี 2) ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี คือ จัดทำบัญชีไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้จัดทำบัญชีรายวันซื้อ-ขาย 3) ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี คือ ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ 4) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน คือ เรียงลำดับรายการในงบการเงินไม่เป็นไปตามแบบรายการย่อ หรือแสดงรายการไม่ตรงตามหมวดหมู่ 5) ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้า

คือ บันทึกบัญชีสินค้าไม่ครบตามรายการรับ-จ่ายสินค้า และ 6) ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภท คือ บันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทล่าช้า

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการจัดทำบัญชี ของสถานประกอบการประเภทบริษัท จำกัด พบมากที่สุด ได้แก่ 1) ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารประกอบการลงบัญชี คือ มีเอกสารประกอบการลงบัญชีไม่สมบูรณ์ เช่น ขาดลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบหรือขาดรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด 2) ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี คือ จัดทำบัญชีไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้จัดทำบัญชีรายวันชื่อ-ขาย 3) ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี คือ ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ 4) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน คือ เรียงลำดับรายการในงบการเงินไม่เป็นไปตามแบบรายการย่อ หรือแสดงรายการไม่ตรงตามหมวดหมู่ 5) ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีสินค้า คือ บันทึกบัญชีสินค้าไม่ครบตามรายการรับ-จ่ายสินค้า และ 6) ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภท คือ บันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทล่าช้า

แนวทางในการแก้ไขปัญหการจัดทำบัญชี ของสถานประกอบการ คือ ผู้ประกอบการควรนำข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และมาตรฐานการบัญชี ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นหลักการปฏิบัติเพื่อกำหนดประเด็น หรือหัวข้อในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สถานประกอบการ และยังส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติโดยรวมต่อไป